

## CP006 ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อนของอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอกำแพงเมือง จังหวัดพังงา

**จิตรกร วนะรักษ์**

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาในลักษณะการศึกษา ณ ช่วงเวลา เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอกำแพงเมือง จังหวัดพังงา

เก็บรวบรวมข้อมูลในอสม.ทั้งหมดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว ที่ยังคงปฏิบัติงานและอยู่ในพื้นที่ระหว่างที่ทำการศึกษ จำนวน 87 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 20-30 มิถุนายน 2555 นำเสนอข้อมูลด้วยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 83.90 มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 66.7 ประกอบอาชีพแม่บ้าน ร้อยละ 36.8 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 43.7 นอกจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ อสม.แล้ว ยังมีบทบาทอื่น ๆ ในชุมชน ส่วนใหญ่มีบทบาทเป็น สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน ร้อยละ 60.9 อสม.ส่วนใหญ่ มีความรู้ในระดับมาก ร้อยละ 96.55 ( $\bar{x}$  3.40, SD 1.61) มีพฤติกรรมเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยที่ดีในระดับมาก ร้อยละ 100 ( $\bar{x}$  4.83, SD 0.12) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) คือ อาชีพ และระยะเวลาการเป็น อสม.มีความสัมพันธ์ทางบวก กับพฤติกรรมอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.01$ ) คือ ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ผลการศึกษา ชี้ให้เห็นว่า อสม.มีความรู้ระดับมาก ส่งผลให้มีพฤติกรรมในระดับมาก จากการศึกษาปัญหาในการดำเนินงาน พบว่า อสม. ยังให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยได้ไม่เต็มที่ เพราะขาดประสบการณ์ ไม่เข้าใจกฎหมาย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างชัดเจน ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการทำงานให้แก่ อสม.ให้มากขึ้น ควรพัฒนาทักษะการทำงานเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพประชาชนและสามารถช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับหมู่บ้านและภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี